



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/จ ๓๕๕ ก

ถึง อำเภอลำทับ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งกำหนดการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาอังกฤษ (ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ยกเว้นทุนที่มอบผ่านสำนักงาน ก.พ.) ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ เพื่อประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดทราบ หากมีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบขอให้ ดำเนินการตามที่กำหนด นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมืออำเภอลำทับผู้มีรายชื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง ของ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง และสังกัด พร้อมทั้งเข้ารับการทดสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทาง [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ "หนังสือราชการ" ได้อีกช่องทางหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร / โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๘๙๙, ๐ ๓๕๖๒ ๒๔๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขที่ ๑๘๖๑  
วันที่ - ๖ ก.ค. ๒๕๖๔  
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๑๓๑๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เลขที่ ๐๐๔๓๔๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. แนวทางในการเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์การทดสอบดังกล่าวให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดทราบ โดยหากประสงค์จะเข้ารับการทดสอบขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งผู้มีรายชื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ - สกุล ตำแหน่ง และสังกัด พร้อมทั้งเข้ารับการทดสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทาง [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ "หนังสือราชการ" ได้อีกช่องทางหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๑๒



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ยกเว้นทุนที่มอบผ่าน สำนักงาน ก.พ.) และทุนฝึกอบรมนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔  
วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	จังหวัด/ส่วนกลาง
<b>ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</b>				
๑	นางสาวกิตติกา บุญมาไชย	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	กองพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๒	นางทิพรวี รัตนรังสรรค์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ	กองส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๓	นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๔	นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง	จังหวัดตรัง
<b>ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น</b>				
๕	นางสาวกณิศรินทร์ สงล่า	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	เทศบาลตำบลหนองน้อย	จังหวัดชัยนาท
๖	นายการณยภาส กุฎีศรี	ครูอัตราจ้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่	จังหวัดภูเก็ต
๗	นายจรัส นันทบุตร	นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบล เชิงทะเล	จังหวัดภูเก็ต
๘	นางสาวจารุลิน รักษา	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนตำบล ดินแดง	จังหวัดกระบี่ ✓
๙	นางสาวชลิตา มีแสง	นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์	จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐	นายเชิดชัย สามงามทอง	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยพระ	จังหวัดนครปฐม
๑๑	นายฐาปนพงศ์ ศิริสิทธิ์นันท์วิษ	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	เทศบาลตำบลไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี
๑๒	นายจิตตะวัน ปรีดีเปรม	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบล โหล่งขอด	จังหวัดเชียงใหม่
๑๓	นายณัฐพล แสนคำวงศ์	นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๔	นางสาวดวงกมล ช่วยศรี	ครูชำนาญการพิเศษ	เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์	จังหวัดอุดรดิตถ์
๑๕	นางสาวปนัดดา จันธูรต	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	เทศบาลตำบลเชียรเขา	จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๖	นายภาณุวิษณุ พิมเสน	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี
๑๗	นางสาวมนัสนันท์ สีนสะ	ครูอัตราจ้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่	จังหวัดกระบี่ ✓

๑๘	นางสาวรังสิมา สมบูรณ์ชนะชัย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบล โคกปรัง	จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๙	นางสาววรรณิตา บุญรอด	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๐	นางสาววิภาดา แก้วนิยมชัยศรี	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่	จังหวัดนครปฐม
๒๑	นายสิทธิธา ยอดเจริญ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระ	จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๒	นายสุวัชชัย เผ่าผึ้ง	นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง	จังหวัดราชบุรี
๒๓	นางสาวหนึ่งฤทัย ภูแก้ว	ครูผู้ช่วย	องค์การบริหารส่วน จังหวัดกระบี่	จังหวัดกระบี่
๒๔	นางสาวอัมมารินทร์ มากภิบาล	นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนตำบล เชิงทะเล	จังหวัดภูเก็ต
๒๕	นายอภิสิทธิ์ พรหมเวียง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม	จังหวัดเชียงใหม่
๒๖	นางสาวอมรรรัตน์ ปัญญาพอ	นิติกรปฏิบัติการ	เทศบาลตำบลธาตุพนม	จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ: ๑. แบ่งรายชื่อออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และข้าราชการ/  
พนักงานส่วนท้องถิ่น

๒. เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษรของชื่อ - สกุล

แนวทางในการเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

---

- เข้ารับการทดสอบ ในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  - สถานที่สอบเป็นสถานที่ราชการ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องประพฤติและแต่งกายตามแบบสุภาพชน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถาบันการต่างประเทศฯ
  - ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้ครบถ้วน ได้แก่ ดินสอดำ 2B, ปากกา, ยางลบดินสอดำ และยางลบปากกา (สถานที่สอบไม่มีอุปกรณ์จำหน่าย)
  - ใช้บัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง ในการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ
  - ผู้เข้ารับการทดสอบเดินทางถึงสถานที่สอบ (ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ชั้น ๗ ลิฟท์ E2) ก่อนเวลาสอบ ประมาณ ๓๐ นาที
  - ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ภายหลังจากสอบเริ่มแล้ว ๓๐ นาที
-